



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>ผลสอบรพ.มงกุฎวัฒนะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. แสดงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีญาติผู้ป่วยถูกไฟไหม้ทั้งตัวร้องขอความเป็นธรรมว่าถูกรพ.มงกุฎวัฒนะปฏิเสธการรักษาทั้งที่มีสิทธิประกันสังคม ว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรพ.ที่เกี่ยวข้อง 4 แห่ง คือ รพ.เซนต์คาร์ลอส รพ.มงกุฎวัฒนะ รพ.รามธิบดี และรพ.กรุงเทพ ผู้ป่วยไม่ได้รับอุบัติเหตุจากไฟไหม้แต่เป็นกำชระเปิดในขณะที่ทำงานในโรงงาน ตามกฎหมายถือเป็นการเจ็บป่วยในงาน จะได้รับการดูแลจากกองทุนเงินทดแทนในสัดส่วนตามกฎหมาย และส่วนต่างของค่ารักษานายจ้างจะเป็นผู้ดูแล สรุปได้ว่า ผู้บาดเจ็บถูกส่งเข้ารับการรักษาครั้งแรกที่รพ.เซนต์คาร์ลอส และรพ.ทำถูกต้องตามมาตรฐาน แต่ศักยภาพไม่เพียงพอต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและใช้ห้องดูแลเฉพาะ ผู้ป่วยมีประกันสังคมที่รพ.มงกุฎวัฒนะ แต่ไม่มีห้องดูแลเฉพาะและไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงแนะนำให้ส่งตัวไปรพ.ศิริราช รพ.รามฯ หรือ รพ.จุฬาลงกรณ์ แต่ญาติประสงค์จะไปรักษาที่รพ.กรุงเทพ หลังจากนั้นรพ.กรุงเทพติดต่อไปที่นายจ้างเรื่องการดูแลค่ารักษานอกเหนือจากวงเงินในกองทุนเงินทดแทน ซึ่งนายจ้างได้ส่งคนไปเซ็นรับทราบการรับภาระค่ารักษา ผู้ป่วยรายนี้เป็นตัวอย่างการประสานการส่งต่อที่ดี และไม่มีรพ.ใดปฏิเสธการรักษา แต่เป็นการประสานส่งต่อผู้ป่วยตามระบบ ตามศักยภาพ เพราะกรณีผู้ป่วยถูกไฟไหม้รุนแรงมากและกินพื้นที่ร้อยละ 98 จะมีภาวะ 1.ขาดน้ำและสูญเสียเกลือแร่ 2.โอกาสติดเชื้อสูงมาก 3.กระทบอวัยวะภายในหลายระบบ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา การส่งไปรพ.ที่มีศักยภาพถือว่าถูกต้อง ขณะนี้ญาติผู้ป่วยเข้าใจแล้วว่าเป็นหน้าที่ของกองทุนเงินทดแทนไม่ใช่กองทุนประกันสังคม</p> <p>ด้าน นายมนัส โกศล เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวว่า เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้เกิดเหตุก่อนพ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2561 จึงได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายฉบับเก่า โดยค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยจากการทำงานไม่เกิน 2 ล้านบาท และค่าทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 60 ของค่าจ้าง</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ชุดสิทธิประโยชน์ระบบสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของไทย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริมในระบบหลักประกันสุขภาพ ว่า การกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม 1 คืบหน้าแล้วกว่า 90% ยังเหลือการลงรายละเอียดที่ต้องดูสิทธิประโยชน์ของแต่ละกองทุนที่มีความสำคัญและจำเป็น แล้วนำมากำหนดเป็นชุดสิทธิประโยชน์หลัก ส่วนสิทธิประโยชน์เดิมที่เหลือจะเป็นชุดสิทธิประโยชน์เสริม 1 ซึ่งทั้ง 2 ส่วนประชาชนไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หลังจากกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักและเสริม 1 เสร็จ จะส่งกลับไปให้แต่ละกองทุนสุขภาพพิจารณา จากนั้นจะเชิญทั้ง 3 กองทุนมาทำประชาพิจารณ์ใหญ่ หากเห็นด้วยให้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดแต่ละกองทุนเพื่อประกาศใช้ได้ ซึ่งทั้งหมดจะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุด</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>โรคสครับไทฟัส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงนี้ประชาชนนิยมไปท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสอากาศหนาว ดังนั้น ขอให้ดูแลร่างกายเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย อาทิ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม รวมทั้งโรคสครับไทฟัส หรือโรคไครากสาตใหญ่ ที่เกิดจากไรอ่อนในป่ากัด หากพบแผลถูกกัดลักษณะมีรอยบวมสีดำ คล้ายแผลบุหรี่จี้ มีไข้สูงปวดศีรษะมาก โดยเฉพาะขมับและหน้าผาก ภายใน 3 สัปดาห์หลังกลับจากการท่องเที่ยวป่า ขอให้รีบพบแพทย์ และแจ้งประวัติการท่องเที่ยวป่าด้วย ทั้งนี้ การกางเต็นท์นอนในป่า ควรกางบริเวณโล่งเตียน หลีกเลี่ยงการนั่งและนอนบนพื้นหญ้า พุ่มไม้ ป่าละเมาะ หรือหญ้าที่ขึ้นรก และทาโลชั่นกันยุง ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พ.ย. 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้วากสาตใหญ่ 8,773 ราย เสียชีวิต 4 ราย
<p>มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>คำตอบแทน อสม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีกรม.อนุมัติเพิ่มเงินคำตอบแทนอสม. จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท ว่า ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องการเมือง คำตอบแทน อสม.ไม่ได้เพิ่มมาเป็น 10 ปี แล้ว ขณะที่ภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก จำนวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพิ่มมากขึ้น จนมีโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทยฯ ซึ่งต้องให้อสม.ออกค้นหาคนติดบุหรี ดังนั้น การเพิ่มคำตอบแทนครั้งนี้ถือว่าเหมาะสม</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา เดอะเนชั่น</p> <p>เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>คำรักษาพยาบาลแพง</p> <p>-เสนอข่าว น.ส. สุภัทรา นาคะผิว อนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองภาคประชาชน (คอบช.) กล่าวว่า การเผยแพร่ราคาผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบได้ ไม่ได้แก้ปัญหาค่ายาหรือคำรักษาแพง อนุกรรมการฯ ได้เสนอให้ใช้ราคากลางยาและค่าบริการจากการแพทย์ฉุกเฉินที่มีราคาต้นทุนอยู่แล้ว กรรมการคำภายในสามารถควบคุมจากราคาต้นทุนได้ และต้องสนับสนุนให้องค์กรผู้บริโภค ผู้ป่วย และผู้เสียหายจากค่าบริการทางการแพทย์ราคาแพง ร่วมกันพิจารณา ที่ผ่านมา เคยเสนอให้กรรมการคำภายในควบคุมกำกับคำรักษาพยาบาลให้เป็นธรรมกับผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ยืนยันว่า การควบคุมกำกับราคายา ไม่ได้บังคับให้บริษัทยาต้องจำหน่ายยาให้รพ.เอกชนเท่ากับรพ.รัฐ และไม่ได้เกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการรักษาในอนาคต</p> <p>ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า การที่กรรมการคำภายในอ้างว่าสั่งลดราคาไม่ได้ เพราะต้นทุนยาแพงกว่ารพ.รัฐ เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เพราะปัจจุบันรพ.เอกชน มีไม่กี่กลุ่ม บางแห่งมีบริษัทยาของตัวเอง จึงกำกับราคายาได้ไม่ยาก ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนรพ.เอกชน ระหว่างปี 2557-2560 จำนวน 159 เรื่อง จาก 67 รพ. ปัญหาสำคัญคือ 1.ถูกเรียกเก็บเงินจากการใช้สิทธิฉุกเฉิน รพ.ให้ญาติเซ็นหนังสือปฏิเสธการใช้บริการฉุกเฉิน 2.ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 3.คำรักษาพยาบาลแพง 4.ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกัน เห็นว่าระยะแรกให้ประกาศประมาณ 1 พันรายการก่อน เบื้องต้นคิดว่าจะเป็นโรคจำเป็น โรคที่พบได้บ่อย เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดให้เชื่อมโยงข้อมูลมาที่เว็บไซต์กลางจะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบคำรักษาได้ ในช่วงที่ยังไม่สามารถประกาศให้คำรักษาเป็นสินค้าและบริการที่ต้องควบคุมได้ แต่อนาคตเป็นไปได้ที่จะกำหนดราคากลางคำรักษาซึ่งเป็นเรื่องของการออกกฎหมายของก.พาณิชย์</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>วัดแจกยาสมุนไพรรพี</p> <p>-เสนอข่าว ประชาชนจำนวนมากไปรอรับยาสมุนไพรรักษาโรคฟรี ที่วัดสง่างาม ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้ข้อมูลว่า เลขฯ เจ้าอาวาสป่วยเป็นโรคเรื้อรังเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ กินแล้วหาย ต่อมาเมื่อญาติป่วยเป็นมะเร็งตมยาสมุนไพรรพีแล้วดีขึ้นจึงบอกต่อ โดยวัดมียาหลายตัวที่ทำแจกมาหลายเดือนแล้ว และจะเริ่มแจกยาอย่างจริงจังหลังปีใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p>
<p>เดลินิวส์ bangkok-today.com bangkokbiznews.com khaosod.co.th kapook.com</p>	<p>สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์รพ.ราชวิถี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า “แคมเปญ รพ.ราชวิถี ต่อชีวิต เต็มบุญ คุณ 2” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ รพ.ราชวิถีดีต่อใจ ได้ต่อบุญ ปี 2 เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการปลูกถ่ายอวัยวะ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี “เงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี” หมายเลขบัญชี 051-276128-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารพ.ราชวิถี และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถาม 0-2354-8108-37 ต่อ 3032 หรือกรอกข้อมูลผ่านเว็บเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน http://www.rajavithi.go.th</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>พัฒนาขลวดค้ายัน</p> <p>-เสนอสรุป คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมลงนาม MOU กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาการผลิตอุปกรณ์ขลวดค้ายัน สำหรับลากลิ้มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศปีละประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยออกแบบจากวัสดุโลหะผสมจำรูปที่เป็นส่วนประกอบของนิกเกิลและไทเทเนียม มีคุณสมบัติยืดหยุ่นดี ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ทนการกัดกร่อนได้ดี และยังมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โดยใช้การสานที่ผลิตได้ง่ายขึ้น และมีคุณสมบัติทางกลตามที่นักวิจัยต้องการ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตได้มากขึ้น</p>
<p>ช่อง 3 เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์ เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ 77kaoded.com</p>	<p>อุบัติเหตุอุโมงค์ไฟรั่ว จ.นครพนม</p> <p>-เสนอข่าว ญาติเด็กชายวัย 10 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยประชาชน นักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ปกครอง ให้ระมัดระวังไฟประดับ ไฟโชว์ และอุโมงค์ไฟ บนถนนจักรยานเลียบชายฝั่งแม่น้ำโขง คูชานานกับถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม หลังเด็กเดินดูไฟแล้วเอามือไปเกาะราวเหล็ก เป็นเหตุให้ถูกไฟช็อตจนสลบ เนื่องจากระบบไฟฟ้ารั่วโดยหลังเกิดเหตุ เทศบาลเมืองนครพนมได้นำป้ายมาติดเตือนอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว</p> <p>ด้าน นพ.ยุทธชัย ตรีสกุล ผอ.รพ.นครพนม ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีเด็กที่ถูกไฟฟ้าช็อต ทางกรมแพทย์ยังไม่มียารักษาเรื่องผลกระทบในระยะยาว หลังถูกไฟดูด เมื่อพักฟื้นสักกระยะอาการจะปกติ กรณีนี้เด็กได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ล่าสุดอาการดีขึ้นจนเป็นปกติแล้ว แพทย์เตรียมอนุญาตให้กลับบ้านได้</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>รพ.บ้านโป่งเปิดอาคารโรคระบบทางเดินหายใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธิดิ แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุจำนวน 5 รูป บริเวณอาคารอารี ชูชมพร รพ.บ้านโป่ง ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับคัดกรองรักษาผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ได้รับบริจาคเงินสร้างอาคารมูลค่า 1 ล้านบาทจาก นางอารี ชูชมพร และครอบครัว</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>MOU ดูแลสุขภาพประชาชน จ.ระยอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ จิตตบุตร นพ.สสจ.ระยอง เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข ระหว่าง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง และ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพธাত্রี ผอ.รพ.ระยอง เพื่อดูแลประชาชน จ.ระยอง ทุกสิทธิการรักษาให้ได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันควบคุมโรค ด้านการรักษา และด้านการฟื้นฟู ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสธ.</p>
<p>M2F</p>	<p>โรคอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อขณะตรวจสอบศพบุคคลต้องสงสัยเสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโบล่าในเมืองเบนี จ.คิวูเหนือ ประเทศคองโก ขณะที่องค์การอนามัยโลก ระบุว่า การระบาดของเชื้ออีโบล่าในคองโกส่งผลให้มีผู้ป่วยเกือบ 500 ราย และเสียชีวิตกว่า 235 รายแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันให้ประชาชน โดยเฉพาะในประเทศชูดานใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับคองโกที่กำลังเผชิญความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่า</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch